



ศาลอาญาเปิดทำการ “ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา”



วันที่ 19 เมษายน 2560 ศาลอาญาเปิดทำการ “ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา” ณ อาคารศาลอาญา ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารศาลยุติธรรม และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา เป็นศูนย์ข้อมูลช่วยให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี ผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย พยาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการศาลมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่างถ่องแท้ สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา การจัดหาทนายความให้แก่จำเลยในกรณีที่ไม่มีทนายความ การอธิบายให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาได้รับทราบถึงประเด็นที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังหรือพนักงานอัยการยื่นคำฟ้อง เป็นต้น

การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาขึ้นในศาลอาญา จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกฝ่าย และสามารถเป็นต้นแบบแก่ศาลอื่นในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไป

การสัมมนาเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม เรื่อง “ศาลยุติธรรมเชิงรุก : การอำนวยความสะดวกยุติธรรม เชิงมนุษยธรรมผ่านกระบวนการทางจิตสังคม”



วันที่ 19 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรพืชพัฒนาศักดิ์จัดการสัมมนาเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม เรื่อง “ศาลยุติธรรมเชิงรุก : การอำนวยความสะดวกยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมผ่านกระบวนการทางจิตสังคม” ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาบทบาทของศาลในเชิงรุก คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลยุติธรรมจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คดีความรุนแรงในครอบครัว และคดีที่มีโทษไม่ร้ายแรงซึ่งได้รับการปล่อยชั่วคราวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดในช่วงวิกฤติของชีวิตให้ได้มีโอกาสเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาละเอียดและปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาคดีของศาล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรพืชพัฒนาศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินงานของศาลในเชิงมนุษยธรรมในเรื่องดังกล่าว จึงจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ผู้ประนีประนอม นักวิชาการ และสื่อมวลชน รวม 300 คน และได้รับเกียรติจากนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ขอเชิญเลือกซื้อหนังสือและสินค้าราคาประหยัดในงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม 135 ปี



สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญเลือกซื้อหนังสือกฎหมายจากหลายสำนักพิมพ์ตั้ง และเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัดจากผู้ผลิตหลายยี่ห้อ ในงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม 135 ปี ระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก และขอเชิญเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าในร้านชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม และซื้อบัตรการกุศลตรวจดวงชะตาพยากรณ์จากอาจารย์ชื่อดัง ณ บริเวณศูนย์อาหารสวัสดิการ สำนักงานศาลยุติธรรม

